

**CHỈ THỊ**

**về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào học tập,  
thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong lực lượng Công an**

-----

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá X) về đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong lực lượng Công an Bình Thuận; các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt là Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, gắn với Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Qua thực tiễn phong trào, ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân nêu gương tận tụy phục vụ nhân dân, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ công an luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng lòng tin yêu của Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

*Tuy nhiên*, vẫn còn một số cấp uỷ và thủ trưởng đơn vị, địa phương chưa nhận thức thật sâu sắc về ý nghĩa, tác dụng của phong trào, nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc chưa thể hiện sự quyết tâm cao. Công tác chỉ đạo phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể có mặt thiếu đồng bộ nên phong trào chưa mang lại hiệu quả cao. Chưa kết hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với các cuộc vận động khác trong Công an nhân dân. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm phải xử lý kỷ luật. Việc bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào có lúc chưa thường xuyên.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Học tập 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân", Cuộc vận động người chiến sĩ Công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11, ngày 19/8/2013 của Bộ trưởng Bộ công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để không ngừng xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, gắn với đẩy mạnh hơn nữa việc "*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*", kiên quyết khắc phục những yếu kém, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 "*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*", giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Theo yêu cầu đó, cần tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

**1-** Các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện để đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong lực lượng Công an nhân dân. Tiếp tục tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân hiểu rõ 6 điều Bác Hồ dạy không chỉ có ý nghĩa giáo dục đối với lực lượng Công an nhân dân, mà đó còn là những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Từ đó, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta.

**2-** Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tích cực tham gia giám sát, góp ý kiến, giúp đỡ lực lượng công an toàn tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, thực hiện tốt mục tiêu "3 giảm" đã đề ra.

**3-** Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc "*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*", khắc phục có kết quả những yếu kém, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung

ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”; gắn với các phong trào thi đua khác nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” một cách sâu sắc, toàn diện hơn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác trong toàn lực lượng công an. coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nội bộ; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị.

**4-** Chỉ đạo tiếp tục nâng chất lượng, hiệu quả công tác công an trong tình hình mới theo Nghị quyết số 40-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 10/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI); góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

**5-** Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo việc tổ chức lấy ý kiến của cấp ủy, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân tham gia góp ý xây dựng lực lượng Công an theo 6 điều Bác Hồ dạy. Tổ chức tốt các phong trào và các hoạt động khác để lắng nghe ý kiến của nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

**6-** Định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào; qua đó, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt trong phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

**7-** Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo kiểm tra và định kỳ sơ kết, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hàng năm, báo cáo kết quả về Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Đảng ủy Công an Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng (HN và T78);
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

*(đã ký và đóng dấu)*

**Nguyễn Mạnh Hùng**